



**ด่วนที่สุด**

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗  
ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๑๘๗๗ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ข้อเสนอของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เรียน ผู้บริหารส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้า  
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยในคราวประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หัวหน้า  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๓ เรื่อง ๓ ข้อ รายละเอียด  
ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) เรื่อง  
“ข้อสั่งการของหัวหน้า คสช.”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายแก่นเพชร ช่างรังษี)  
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



แบบสรุปข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

จำนวน ๓ เรื่อง ๓ ข้อ

\*\*\*\*\*

ที่	เรื่อง	ข้อสั่งการ
๑	ด้านสังคม	<b>๒. การจัดระเบียบสังคม</b> มอบหมายให้กรุงเทพมหานครเร่งกำหนดมาตรการและจัดทำแผนงานในการจัดระเบียบสังคมในเรื่องต่างๆ และเสนอต่อเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อนำเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาก่อนดำเนินการต่อไป
๒	การประชาสัมพันธ์	<b>การสื่อสารและการให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน</b> ให้ทุกหน่วยงานระมัดระวังการสื่อสารและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนและประชาชน โดยเฉพาะประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม โดยให้นำเสนอผลการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นหลัก รวมทั้งให้ปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดในเว็บไซต์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
๓	ทั่วไป	<b>๒. การขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า</b> มอบหมายให้ฝ่ายเศรษฐกิจดำเนินการ ดังนี้ ๒.๑ กำหนดแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานระยะยาวในแต่ละภูมิภาคของประเทศ โดยให้คำนึงถึงการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละพื้นที่ ๒.๒ ประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดหาพื้นที่สำหรับสร้างโรงไฟฟ้าในที่ห่างไกลชุมชนเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้เริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘